



โครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ของภาคตะวันออกเจียงเหนือเข้าสู่การ

ความนำ

จากสาระสำคัญของทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเจียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีแนวคิด มุ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเจียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยแก้ไขปัญหาคอขวดด้านการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งใช้โอกาสจากปัจจัยภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความแตกต่างเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาวโดยมุ่งพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลัก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาคอขวดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาคอขวดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเร่งพัฒนาการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสินค้าการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งถือได้ว่าภาคเกษตรเป็นหัวใจหลักสำคัญของภาคตะวันออกเจียงเหนือ เช่น ข้าว มัน อ้อย ปศุสัตว์ และพืชอื่นๆ ที่เป็นทั้งอาหารคนและสัตว์ที่ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ในภาคตะวันออกเจียงเหนือ

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเกิดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
- เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยการนำองค์ความรู้ด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์มากขึ้น และเป็นไปได้ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

